

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาการระเบียบแถวลูกเสือ

ระหว่างวันที่ ๕ - ๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “กฐิน กุญยกานนท์”

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
๑	นายณรงค์ โปธิ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒	
๒	นางเพียรทอง เวียงนาค	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา	
๓	นางสาวมัญจธิดา เกตุพิชัย	เจ้าหน้าที่ทะเบียน-วัดผล โรงเรียนแม่โจ้วิตยาคม	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา	
๔	นางณพรชยาศิลป์ เจริญผล	ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพฯ	
๕	นางสาวจาร์ วงษ์เซ็น	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพฯ	
๖	นายสุพัฒน์ พิมพ์พันธ์	ครูผู้สอน โรงเรียนสุคนธ์วิทย์	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม	
๗	นางศุภานัน ศีตะรัตนะ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน	
๘	นายศิริยศ วงษ์แพย์	เจ้าหน้าที่ลูกเสือ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน	
๙	นางสาววรัญญาภรณ์ หลีหนูด	นักจัดการงานทั่วไป	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล	
๑๐	นายวิทยา มูลไฉ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
๑๑	นางสาวขวัญธิชา ศรีธรร	เจ้าหน้าที่ลูกเสือ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
๑๒	นางสัจจา ฝ่ายคำตา	ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์	

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
๑๓	นายอุเทน ราชวงค์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์	
๑๔	นางสาวณัฐรัตน์ ตียายน	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน	
๑๕	นางยามีละห์ เจะมุซึ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี	
๑๖	นางสาวกามีละ มะมิง	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี	
๑๗	นางวราภรณ์ กิจอริยกุล	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี	
๑๘	นางสาวอัญชิสา นิธิประเสริฐกุล	นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ลูกเสือ)	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี	
๑๙	นายเสรี มินเด็น	ครู โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ	
๒๐	นายสุขุมภู ชัยปัญหา	ครู คศ. ๑ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ	
๒๑	นายผดุงเดช แก้วเกตุ	ครู กศน.ตำบล กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ	
๒๒	นายชินกร สอนโพธิ์	ครู ศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ	
๒๓	นางปญญาดา ชาววงศ์ศรี	ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์	
๒๔	นายวิวัฒน์ ศรีมูล	เจ้าหน้าที่ลูกเสือ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์	
๒๕	นางเฟื่องฟ้า สว่าง	ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์	
๒๖	นายธีรทรัพย์ แผ้วผลสง	เจ้าหน้าที่ลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป)	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์	
๒๗	นายคณิต เชื้อประทุม	ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสามัคคี	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี	

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
๒๘	นางอุตรี เชื้อประทุม	รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรเดชอุดม	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี	
๒๙	นางกฤษณา ธนอารักษ์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี	
๓๐	นางศิริพร นครพัฒน์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี	
๓๑	นางอำไพ จันทร์หล้าฟ้า	ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่	
๓๒	นางสาววิรัชชญา ตีลิตานนท์	ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป)	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่	
๓๓	นางนัยนิภัก อินธิรัตน์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร	
๓๔	นางสาวตรีณัฐ จันทร์เจริญ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร	
๓๕	นางสาวชูศรี ฐานมัน		สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ	
๓๖	นายพรชัย จินะทา	ครู โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕	
๓๗	นายเกรียงไกร ปู่ยี่	ครูชำนาญการ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕	
๓๘	นายอัษฎาวุธ โคสารคุณ	ผู้อำนวยการโรงเรียนอ้นยรรณพิทยา ๒	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ	
๓๙	ว่าที่ร้อยตรีธีระกุล บุญประสาร	ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ	
๔๐	นายทัศนรงค์ จารุเมธีชน	ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร	
๔๑	นายสุพจน์ เฉื่อยฉ่ำ	ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร	
๔๒	จ.ส.อ.สมमित ต้นสิงห์	ครู โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี	

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
๔๓	นายลาวัณย์ เพิ่มสุขรุ่งเรือง	ครู โรงเรียนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์)	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี	
๔๔	ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชนม์ แก้วหาวงษ์	พนักงานราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ	
๔๕	นายนิรุต วัฒนาโล	ธุรการโรงเรียนบ้านหลุมโพธิ์	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ	
๔๖	นายสถาพร ทวีกุล	นักจัดการงานทั่วไป (ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ)	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต	
๔๗	นางสาวชนบนาถ ธรรมเสน	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา	
๔๘	นางชญาพร หอมจันทร์	ครู คศ. ๓ โรงเรียนวัดเกาะกลอย	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง	
๔๙	นางพรนิพา ส่องมั่งคั่ง	ครู ชำนาญการ โรงเรียนนิคมวิทยา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง	
๕๐	นางสาวรัศมี ชลีรัมย์	ครู โรงเรียนบ้านเขามะกา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว	
๕๑	นายวีรวัฒน์ เนาวรัตน์	ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเขาระกา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว	
๕๒	นายจำรัส พิมพ์จันทร์	ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป)	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว	
๕๓	นางสาวสร้อยทิพย์ ศูนย์กลาง	ครูอัตราจ้าง โรงเรียนศรีไผทสมันต์	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์	
๕๔	นายอาทิตย์ชาย ประทีพณ์เนตร	ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์	
๕๕	นางอรศิมา ศรีสำราญ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี	
๕๖	นายอำนาจ ศรีรัตน์	ครู โรงเรียนบ้านนาใหม่	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี	
๕๗	นายเฉลียว พินิจมนตรี	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี	

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
๕๘	นางสาวอริยา ฉัตรศุภมงคล	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี	
๕๙	นายองค์การ กอแก้วบุรพา	หัวหน้าหมวดสุขศึกษาพลศึกษา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา	
๖๐	นายฉลวย สีบา	ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาเหล่าบก	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา	
๖๑	นางสาวณภัคธิดา ไสวงาม	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม	
๖๒	นางวรทิพ จันทรา	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม	
๖๓	นางรพีพรรณ ปางทอง	ศึกษานิเทศก์	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม	
๖๔	นางสาวมนัสชล แพ้ไธสง	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น	
๖๕	นางอัมรารักษ์ คฤหัสถ์	ลูกจ้างชั่วคราว นักจัดการงานทั่วไป	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น	
๖๖	นางพิศมัย สุนประสพ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒	
๖๗	นางจิรัชยา ฝอดสูงเนิน	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒	
๖๘	นางวีรินุช อยู่สุข	ครู โรงเรียนบ้านดอนกลาง	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก	
๖๙	นายเอนก ฉายหุ่่น	ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก	
๗๐	นายอัสนี ปวงสันเทียะ	ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์	
๗๑	นายศรัณย์ ไพเราะ	ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านไร่วิทยา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี	
๗๒	นายกรรฐภักดิ์ ศรีมา	ครู โรงเรียนบ้านไร่วิทยา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี	

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
๗๓	นางสาวยุพิน ยินดี	ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม	
๗๔	นางสาวอุไรวรรณ เรืองฤทธิ์	ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ นักจัดการงานทั่วไป	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง	
๗๕	นางสาวลิปิกร ภูวพัฒน์ดล	ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางช้างนอก	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
๗๖	นางสาวอนันต์ทิศา นาคทอง	ครูวิทยะฐานะชำนาญการ โรงเรียนวัดสลด	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ	
๗๗	นางสาวรัชนี มูลศรี	ครู โรงเรียนวัดสลด	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ	
๗๘	นายสรวิทย์ พานุกุหลาบ	นักจัดการงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่ลูกเสือ)	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
๗๙	นางสาวสุภาพร ห่วงมาก	ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ	
๘๐	นายทศพร โลทิม	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ลูกเสือ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ	
๘๑	นางสาวกามีละ มะมั่ง	นักวิชาการศึกษา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี	
๘๒	นางยามลละห์ เจะมุขอ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี	
๘๓	นายฮัมดัน ยานาย	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี	
๘๔	นายสิทธิพงศ์ ดิสร	ครู โรงเรียนสันติรักษ์	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย	
๘๕	นายชัชวาลย์ สาครเสถียร	ครู โรงเรียนท่าบ่อ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย	
๘๖	นายอุดม บุญทา	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเอี้ย	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย	
๘๗	ว่าที่ร.ต.หญิงวชิราภรณ์ เกียรติเจริญ	ครู โรงเรียนบ้านเด่นศาลา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย	

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
๘๘	นายศิริศักดิ์ อานี	ครู ค.ศ.๓ โรงเรียนบ้านโป่งนก	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย	
๘๙	นางจินตนา สังข์รุ่ง	นักวิชาการศึกษาคำานานุกรการพิเศษ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
๙๐	นายธโนดม สุวพัฒน์	เจ้าหน้าที่ลูกเสือ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
๙๑	นายโยธิน ฉายแสง	ครู โรงเรียนวัดอัยยการาม	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี	
๙๒	นางสาวอุทัย พรหมพิมาลย์	ครู ค.ศ.๑ โรงเรียนสุเหล่าใหม่เจริญ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี	
๙๓	นายชาญณรงค์ จันทร์ป้อม	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง)	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่	
๙๔	นายณัฐพันธ์ มาลี	ครู ค.ศ.๑ โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง)	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่	
๙๕	นางสาวพัชรมณต์ รินลา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี	
๙๖	นายธนาคาร สงเมือง	ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านซับชะอม	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี	
๙๗	นายคมกฤษ มุมไธสง	ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา	
๙๘	นายสุวิรงค์ เลี้ยงวงษ์	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปอปิด	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา	
๙๙	นายมาตรา ยอดจันทร์	ครู โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก	
๑๐๐	นายผจงเกียรติ จีนสลุต	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังดาดราษฎร์อุทิศ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก	
๑๐๑	นายสุภาวัฒน์ แสงคำมี	ครู โรงเรียนบ้านขุนน้ำค้ำ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก	
๑๐๒	นายปราโมทย์ บุญอิน	ครู โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก	

สิ่งของที่ต้องเตรียมไป

- เครื่องแบบลูกเสือ ชุดฝึก (ชาย-ขาสั้น) ตามตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง (ตาม ล.ส.๑๓)
- ชุดลำลองที่สุภาพ / ชุดออกกำลังกาย / เสื้อกันหนาว
- เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าขนหนู / ผ้าถู / สบู่ / แปรงสีฟัน / ยาประจำตัว (ถ้ามี) / เครื่องเขียน / สมุดจดบันทึก ปากกา ฯลฯ
- นกหวีด คนละ ๑ อัน
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ
- ระหว่างการฝึกอบรมฯ ผู้จัดได้จัดที่พักและอาหารให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ
- สำหรับค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ และอื่นๆ ให้เบิกจากต้นสังกัด
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยคณะกรรมการรุ่น เช่น การจัดทำเสื้อรุ่น งานเลี้ยงสังสรรค์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง
- รายงานตัว วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “กฐิน กุญยกานนท์” อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

***กรณีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำเป็นต้องเดินทางเข้าที่พักในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ สามารถแจ้งไปยังศูนย์ฯ โทร. ๐๒ ๓๘๔ ๔๕๗๓